

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2006*

TS ĐẶNG KIM OANH

Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh

Kết hợp kinh tế với quốc phòng là vấn đề quan trọng của mọi quốc gia, dân tộc để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước bền vững. Đối với nước ta, kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có tính nhất quán, xuyên suốt trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhận thức sâu sắc vị trí chiến lược, tầm quan trọng của địa bàn Tây Nguyên trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 10, ngày 18-1-2002 “Về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001- 2010” Từ thực tiễn quá trình phát triển kinh tế, thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, những nguy cơ về mất ổn định chính trị xã hội

và từ sự chống phá nhiều mặt của các thế lực thù địch, việc nghiên cứu quá trình Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên được đặt ra hết sức cấp bách và cần thiết, có ý nghĩa quan trọng cả trên bình diện tổng kết lý luận và chỉ đạo thực tiễn. Do vậy, Luận án Tiến sĩ Lịch sử của NCS **Lê Nhị Hòa** với đề tài: *Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên từ năm 1996 đến năm 2006*, góp phần làm rõ quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên từ năm 1996 đến năm 2006, từ đó rút ra những kinh nghiệm góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững ở Tây Nguyên.

Đề giải quyết nhiệm vụ đặt ra, tác giả Luận án đã sưu tầm, khai thác nhiều nguồn tài liệu và số liệu khá phong phú, đa dạng, bao gồm các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, của các Đảng bộ tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên và các công trình khoa học đã được công bố có liên quan tới nội dung nghiên cứu.

Kết cấu nội dung Luận án gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung Luận án

Chương 2: Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên từ năm 1996 đến năm 2000

Chương 3: Đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2006

Chương 4: Một số nhận xét và kinh nghiệm lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên (1996 – 2006)

Trên cơ sở nguồn tư liệu có độ tin cậy cao, kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp lịch sử và phương pháp logic, Luận án đạt được một số kết quả quan trọng:

Thứ nhất, Luận án đã trình bày, làm sáng tỏ ca trên phương diện lý luận và tổng kết thực tiễn hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên qua hai giai đoạn 1996-2000 và 2001-2006. Luận án nêu rõ: Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (khóa

IX), ngày 18-1-2002 “Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001- 2010” thể hiện bước phát triển mới trong nhận thức của Đảng về kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với yêu cầu bảo đảm quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên, kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thứ hai, Luận án làm rõ việc kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên diễn ra theo 3 tuyến: kết hợp ngay trong mỗi lĩnh vực; kết hợp giữa hai lĩnh vực với nhau; kết hợp gián tiếp thông qua các lĩnh vực khác làm trung gian như chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, đối ngoại... Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng được tiến hành đồng thời và gắn bó chặt chẽ với nhau, trong đó phát triển kinh tế là trọng tâm, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu.

Luận án nêu lên một số đặc điểm về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên: Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng được nhận thức sâu sắc và quán triệt đồng bộ từ trong quá trình phát triển bền vững, toàn diện Tây Nguyên, thể hiện trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trong các ngành kinh tế, trong công tác quy hoạch, phân bố dân cư, trong thu hút đầu tư các nguồn lực, liên kết, liên doanh với nước ngoài. Quá trình kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng ở

Tây Nguyên được đặt trong tổng thể về phát triển kinh tế gắn với thực hiện chính sách xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, thù đoạn chống phá nhiều mặt của các thế lực thù địch. Hiệu quả đầu tư vùng Tây Nguyên được thể hiện trên nhiều mặt và lâu dài trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn Tây Nguyên không chỉ có ý nghĩa kinh tế đơn thuần mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng “thể trận lòng dân”

Thứ ba. Luận án phân tích, làm rõ một số hạn chế trong lãnh đạo thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên: chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, giữa Trung ương, địa phương và cơ sở; các chủ trương, chính sách chưa tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của khu vực Tây Nguyên; chưa thực sự coi trọng giải quyết toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chưa lường hết âm mưu và sự chống phá nhiều mặt của các thế lực thù địch.

Thứ tư. trên cơ sở đánh giá những thành công, hiệu quả nổi bật cũng như những hạn chế trong lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên từ

năm 1996 đến năm 2006, Luận án rút ra một số kinh nghiệm:

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên.

Phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, các đơn vị kinh tế quân đội trong kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa ở Tây Nguyên.

Giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong quá trình thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên.

- Xây dựng “thể trận lòng dân” trên địa bàn Tây Nguyên.

- Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Những kinh nghiệm đó vẫn còn có giá trị về lý luận và thực tiễn đối với Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới hiện nay.

* Luận án Tiến sĩ Lịch sử của NCS Lê Nhị Hòa đã được Hội đồng chấm luận án tiến sĩ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông qua ngày 16-4-2012 với 7/7 phiếu tán thành.